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Eitem 1: Adroddiad y Cadeirydd



Papur: EOC-03-02(p.1)

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Will Bee a Mashuq 
Ally.

1.2 Cyflwynodd y Cadeirydd ei hadroddiad ysgrifenedig. Gwnaed y pwyntiau canlynol:

●     Bu’r dystiolaeth a gyflwynwyd ger bron y pwyllgor yn Nulyn yn werthfawr iawn ar gyfer yr 
Adolygiad Sipsiwn-Deithwyr. Roedd y cyflwyniadau a wnaed gan sefydliadau Teithwyr yn 
arbennig o ddiddorol.

●     Gwnaeth yr Awdurdod Cydraddoldeb argraff dda ar y pwyllgor yn ystod yr ymweliad i Ddulyn 
ac roedd y pwyllgor o’r farn fod manteision yn sgîl cael un corff cydraddoldeb statudol yng 
Nghymru. Fodd bynnag, byddai’n rhaid i’r Pwyllgor ystyried y mater hwn ar adeg fwy priodol.

1.3 Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r pwyllgor ar nifer o ddatblygiadau eraill ym 
maes cydraddoldeb:

●     Roedd y Cadeirydd wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru ynghylch y Cod Ymarfer 
diwygiedig ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus. Cytunodd y Prif Weinidog y dylid ymgynghori ag 
aelodau Cabinet y Cynulliad ar y Cod ac y byddai’n cael ei drafod mewn cyfarfod llawn ym mis 
Mehefin.

●     Roedd y Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog mewn perthynas â’r Cynllun 
Cydraddoldeb Prif Ffrydio estynedig. Yn awr byddai ymgynghoriad yn cael ei gynnal gydag 
aelodau Cabinet y Cynulliad ar y cynllun.

●     Roedd y Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Jane Hutt, ac wedi sicrhau bod amser i drafod y Cynllun Cydraddoldeb ar yr agenda ar gyfer 
cyfarfod nesaf Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol. 

●     Cwblhawyd yr ymgynghoriad ar y strategaeth Recriwtio a Defnyddio Staff gydag aelodau o staff 
y Cynulliad ac roedd y broses o werthuso’r ymatebion yn mynd rhagddi ar hyn o bryd. Roedd yr 
Ysgrifennydd Parhaol wedi darparu adnoddau staff ychwanegol i’r Adran Personél er mwyn 
ymgymryd â’r dasg hon.

1.4 Cytunodd y pwyllgor i wneud cais am adroddiad mwy cyflawn ar gynnydd ar y strategaeth 
Recriwtio a Defnyddio Staff ar gyfer cyfarfod nesaf y pwyllgor (pwynt gweithredu).

Eitem 2: Mynediad i Orsafoedd Pleidleisio

Papur: EOC 03-02(p2)

2.1 Amlinellodd Glyn Mathias a Kay Jenkins swyddogaethau ac amcanion y Comisiwn Etholiadol. Un o 
brif amcanion y Comisiwn oedd sicrhau y gallai pawb ddefnyddio’r system etholiadol. Roedd y 
Comisiwn yn atebol i’r Senedd ac roedd ganddo bedair prif swyddogaeth: swyddogaeth rheoleiddio, 



mewn perthynas â rhoddion i bleidiau gwleidyddol ac ariannu ymgyrchoedd; cyfrifoldeb dros 
refferenda; dyletswydd statudol i gyflwyno adroddiadau ar etholiadau, gan gynnwys etholiadau’r 
gweinyddiaethau datganoledig; a swyddogaeth i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r system etholiadol a 
democrataidd. Fel rhan o’r swyddogaethau hyn, byddai’r Comisiwn yn trefnu ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth yn y cyfnod cyn etholiadau’r Cynulliad yn 2003 ac roedd wrthi ar hyn o bryd yn 
adolygu’r gweithdrefnau er mwyn moderneiddio’r system etholiadol mewn pryd ar gyfer yr etholiad 
cyffredinol nesaf.

2.2 Cydnabu’r Comisiwn Etholiadol bwysigrwydd sefydlu system etholiadol gynhwysol, a oedd yn 
hygyrch i bawb. Bu’r Comisiwn yn gweithio gyda Scope, y Comisiwn Hawliau Anabledd a Sefydliad 
Cenedlaethol Brenhinol y Deillion i gynhyrchu canllawiau ar gyfer swyddogion etholiadau ar fynediad i 
bobl ag anableddau corfforol a nam ar eu golwg. Cynhaliodd y Comisiwn brosiectau peilot gyda’r 
bwriad o sicrhau’r cyfranogiad uchaf posibl mewn etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr. Bu Scope yn 
ymwneud â’r broses o’u gwerthuso. Dangosodd profiad y Comisiwn rai problemau cyffredin gan 
gynnwys gwrthwynebiadau i ailgynllunio gorsafoedd pleidleisio a diffyg rheolaeth awdurdodau lleol 
dros leoliad rhai gorsafoedd pleidleisio. Roedd angen eglurhad hefyd ynghylch pwy fyddai’n ariannu’r 
gwaith o wella hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio a byddai’n bwysig o ran gwaith blaen gynllunio’r 
Comisiwn. Roedd y Comisiwn hefyd yn ystyried hyfforddiant cydraddoldeb i swyddogion etholiadau a 
chlercod pleidleisio er mwyn ymdrin â materion hygyrchedd mewn ffordd ymarferol. 

2.3 Amlinellodd Steve Thomas y camau yr oedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn eu 
cymryd i annog y nifer uchaf posibl o bleidleiswyr mewn etholiadau yng Nghymru. Fel rhan o’r 
strategaeth i sicrhau’r nifer uchaf posibl o bleidleiswyr, roedd CLlLC yn ystyried manteision cynnal 
etholiadau dros nifer o ddiwrnodau a chaniatáu i bobl ifanc deunaw mlwydd oed ddod yn gynghorwyr. 
Roedd CLlLC yn annog defnyddio systemau pleidleisio drwy’r post fel ffordd o gynyddu nifer y 
pleidleiswyr ond yn derbyn y dylai gorsafoedd pleidleisio fod yn hygyrch i bawb er mwyn iddynt allu 
cyflawni eu hawl ddemocratig i bleidleisio. Roedd lleoliad ac addasrwydd adeiladau, yn arbennig mewn 
ardaloedd gwledig, yn broblem a oedd yn wynebu CLlLC yn aml. Roedd y Comisiwn Etholiadol wedi 
gwneud cais i GLlLC ddatblygu prosiectau peilot ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2004 yng 
Nghymru. Byddai’r Uned Cydraddoldebau o fewn CLlLC yn trafod gyda’r Comisiwn Hawliau 
Anabledd i ddatblygu atebion ymarferol i broblemau mynediad fel rhan o’r cynllun hwn.

2.4 Gwnaed y pwyntiau canlynol wrth drafod:

●     Nid oedd y Cynulliad Cenedlaethol yn gyfrifol am etholiadau yng Nghymru ac felly roedd yn 
amharod i ddarparu arian ar gyfer mater a oedd y tu allan i’w awdurdodaeth. Roedd 50% o gost 
rampiau dros dro ar gyfer etholiadau yn cael ei dalu gan yr Adran Trafnidiaeth, Llywodraeth Leol 
a’r Rhanbarthau (DTLR). Roedd y Cynulliad yn talu am gost staff etholiadol ar gyfer etholiadau 
yng Nghymru. Roedd y pwyllgor o’r farn y dylai arian fod ar gael hefyd ar gyfer rheiliau llaw, 
goleuadau ac amrywiaeth o fesurau eraill i gynorthwyo pobl anabl mewn gorsafoedd pleidleisio. 
Gallai llywodraeth leol yng Nghymru wneud sylwadau i’r Cynulliad a’r llywodraeth ganolog o 
ran cael arian i sicrhau’r cyfranogiad gorau posibl a gwella hygyrchedd.

●     Nid oedd deddfwriaeth gyfredol yn caniatáu i brosiectau arloesol gael eu rhoi ar brawf yn ystod 



etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol. Fodd bynnag, gellid trefnu prosiectau peilot ar gyfer 
etholiadau llywodraeth leol 2004 yng Nghymru.

●     Mae Deddf Llywodraeth Cymru 1998 yn caniatáu i’r Ysgrifennydd Gwladol newid dyddiad 
etholiadau’r Cynulliad o fis y naill ochr i’r dydd Iau cyntaf ym mis Mai, bob pedwaredd 
flwyddyn galendr. Felly byddai’n bosibl cynnal etholiadau’r Cynulliad ar benwythnos, a fyddai’n 
golygu y gellid defnyddio adeiladau cyhoeddus gyda darpariaethau mynediad i’r anabl, megis 
ysgolion, fel gorsafoedd pleidleisio. Dylid hefyd ystyried ymestyn hyd oriau agor gorsafoedd 
pleidleisio ac o bosibl gynnal etholiadau dros gyfnod o fwy na diwrnod. Dylid ystyried argaeledd 
staff gorsafoedd pleidleisio, yn arbennig ar benwythnosau, wrth ddatblygu’r cynlluniau hyn.

●     Byddai systemau pleidleisio drwy’r post ar gael yn ôl y galw yn etholiadau’r Cynulliad yn 2003. 
Dylai’r systemau pleidleisio drwy’r post fod yn gyfeillgar i’r defnyddiwr gan ddarparu ar gyfer 
anghenion pobl anabl, yn arbennig y rheini â nam ar eu golwg. Roedd y Comisiwn Etholiadol 
wrthi ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad ar bleidleisio drwy’r post. Roedd cyfran uchel y 
pleidleisiau a ddifethwyd wrth bleidleisio drwy’r post yn destun pryder. Byddai’r adolygiad 
hefyd yn gwerthuso’r dulliau diogelwch presennol a oedd ar waith i atal camddefnyddio’r 
system. Dylid cynnal mwy o brosiectau peilot yn rhoi dewis i bob pleidleisiwr bleidleisio drwy’r 
post neu bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. 

●     Roedd y pwyllgor o’r farn bod hyfforddiant i swyddogion etholiadau a chlercod pleidleisio yn 
hanfodol, yn arbennig o ran cynorthwyo pobl â nam ar eu golwg neu eu clyw. Dylai’r 
hyfforddiant ymdrin â materion ymarferol sylfaenol, megis sicrhau nad oedd unrhyw rwystrau 
mewn coridorau, a materion mwy penodol, megis defnyddio templedau cyffyrddadwy.

●     Cytunodd y pwyllgor na ddylid defnyddio problemau o ran mynediad fel esgus dros gau 
gorsafoedd pleidleisio lle nad oedd yr adeiladau yn bodloni’r safonau angenrheidiol. Dylid 
ailbenodi gorsafoedd pleidleisio yn hytrach na’u cau er y byddai angen dewis amgen ymarferol er 
mwyn gwneud hyn. Roedd datblygu gorsafoedd pleidleisio symudol, y gellid eu gweithredu yn yr 
un ffordd â llyfrgelloedd symudol, yn syniad arloesol a allai wella mynediad. Ar hyn o bryd nid 
oedd unrhyw dystiolaeth i ddangos bod lleoli gorsafoedd pleidleisio mewn archfarchnadoedd yn 
cynyddu nifer y pleidleiswyr.

●     Un ateb cost effeithiol i broblemau hygyrchedd yn yr hir dymor fyddai datblygu mynediad 
parhaol i’r anabl i adeiladau cyhoeddus er y byddai hyn yn gofyn am fuddsoddiad cyfalaf. Roedd 
y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn cwmpasu mynediad i orsafoedd pleidleisio ac felly 
byddai’n rhaid cydymffurfio â’r darpariaethau mynediad erbyn 2004. 

●     Gallai’r Comisiwn Etholiadol edrych ar bleidleisio gorfodol fel ffordd o wella cyfranogiad yn y 
broses ddemocrataidd.

●     Roedd hyrwyddo ymwybyddiaeth, cyngor a chymorth i’r rheini a oedd am bleidleisio yn 
sylfaenol o ran sicrhau’r cyfranogiad gorau posibl.

●     Roedd y Comisiwn Etholiadol yn ystyried defnyddio technoleg fodern, i ategu dulliau pleidleisio 
traddodiadol. Byddai diogelwch unrhyw system a fyddai’n cael ei datblygu yn hollbwysig. Fodd 
bynnag, nododd y pwyllgor na fyddai’r rheini sy’n cael eu hallgáu ar hyn o bryd o’r system o 
bosibl yn elwa ar yr agenda foderneiddio hon.

2.5 Cytunodd y pwyllgor ar y canlynol:



●     Byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at CLlLC yn mynegi’r syniadau a’r pryderon a fynegwyd yn y 
cyfarfod (pwynt gweithredu).

●     Byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at y Gweinidog dros Addysg ynghylch gwella mynediad i 
ysgolion (pwynt gweithredu).

●     Byddai’r pwyllgor yn gofyn i’r Comisiwn Etholiadol ddarparu nodyn ar eu gwaith parhaus, gan 
gynnwys rhaglen gofrestru dreigl (pwynt gweithredu).

●     Cytunodd Steve Pomeroy i drafod y materion mynediad a godwyd gydag adrannau eraill y 
Llywodraeth.

●     Byddai’r pwyllgor yn ystyried materion mynediad eto yn ei gyfarfod cyntaf ar ôl toriad yr haf 
(pwynt gweithredu).

Eitem 3: Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo

3.1 Amlinellodd John Scampion swyddogaethau Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo 
(OISC) a ariannwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref ac a oedd yn atebol iddo. Sefydlodd Deddf Mewnfudo 
a Cheisio Lloches 1999 OISC fel corff cyhoeddus annibynnol er mwyn sicrhau bod ymgynghorwyr 
mewnfudo yn hyfedr ac yn gweithredu er budd eu cleientau. Prif swyddogaeth OISC oedd rheoleiddio’r 
cyngor a roddir gan ymgynghorwyr mewnfudo yn y sector cyfreithiol, y sector gwirfoddol a’r sector er 
elw. Rhaid i sefydliadau sydd am roi cyngor, ac eithrio’r sector cyfreithiol, gofrestru gydag OISC a oedd 
wedi hynny yn rheoleiddio’r sefydliad drwy weithwyr achosion. Gellid erlyn sefydliadau nad oeddent yn 
cofrestru.

3.2 Roedd polisi gwasgaru presennol y llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol creu isadeiledd cymorth 
mewn ardaloedd newydd o’r wlad. Roedd nifer arwyddocaol o geiswyr lloches yng Nghymru, a’r nifer 
hynny’n cynyddu, er nad oedd y niferoedd mor uchel â’r hyn a ragwelwyd. Nid oedd rhai o’r 
sefydliadau a sefydlwyd i roi cyngor i geiswyr lloches yng Nghymru wedi’u cofrestru gan OISC eto.

3.3 Codwyd y pwyntiau canlynol wrth drafod:

●     Amlinellodd y Cadeirydd ymrwymiad y Cynulliad Cenedlaethol i helpu i ddod ag OISC ynghyd 
â sefydliadau yng Nghymru, gan gynnwys CLlLC, awdurdodau lleol a Chyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru.

●     Roedd y pwyllgor yn awyddus i sicrhau y croesawyd ceiswyr lloches i gymunedau yng Nghymru 
ac yn cydnabod bod rhwydwaith cymorth wedi’i reoleiddio yn hanfodol yn hyn o beth.

●     Roedd OISC yn archwilio ansawdd a galluoedd ymgynghorwyr mewnfudo ac roedd yn bwriadu 
gweithio gyda sefydliadau sy’n rhoi cyngor er mwyn datblygu eu sgiliau.

●     Roedd 45% o’r cwynion yn cyfeirio at y sector cyfreithiol ac, er nad oeddent yn rheoleiddio’r 
sector hwn, roedd gan OISC rywfaint o bwerau yn y maes hwn. Roedd OISC yn cynhyrchu 
adroddiad blynyddol ar gyfer yr Ysgrifennydd Cartref ar y ffordd yr oedd y sector yn cael ei 
reoleiddio. Roedd memorandwm o ddealltwriaeth wrthi’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd rhwng 
Cymdeithas y Cyfreithwyr, Cyngor y Bar ac OISC.

●     Ar hyn o bryd nid oedd gan OISC yr adnoddau i gyfieithu cwynion a dderbyniwyd mewn 



ieithoedd heblaw Saesneg, er na fyddent yn gwrthod cwynion a wnaed mewn iaith arall. Nid 
oedd hyn yn glir o wefan OISC a byddai’n cael ei ddiwygio. Roedd y gallu i dderbyn cwynion 
mewn ieithoedd eraill yn flaenoriaeth i’w datblygu.

●     Roedd OISC wedi hyrwyddo ei hun drwy gonsortia awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr a 
chanfu nad oedd gan rai awdurdodau lleol lawer o ddiddordeb. 

●     Nid oedd sefydliadau addysgol y wladwriaeth ac undebau myfyrwyr, ynghyd â chyrff y sector 
iechyd, yn cael eu rheoleiddio gan OISC, er ei bod yn ofynnol iddynt gydymffurfio â 
darpariaethau’r cynllun.

●     Byddai materion yn ymwneud â thrwyddedau gwaith yn cael eu cynnwys o dan y cynllun o dan 
fesur sydd ger bron y Senedd ar hyn o bryd. Byddai’r mesur yn cwmpasu sefydliadau sy’n rhoi 
cyngor i gyflogwyr ar faterion yn ymwneud â thrwyddedau gwaith ond ni fyddai’n cynnwys 
cyngor a ddarperir gan y cyflogwyr eu hunain.

●     Roedd Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau Cynghori wedi’i chofrestru gyda’r cynllun, er y 
gellid ymchwilio i ganolfannau unigol.

3.4 Gwnaeth y pwyllgor gais am nodyn gan OISC ar y materion a godwyd yn y cyfarfod. Dywedodd y 
Cadeirydd y byddai’n trafod ffyrdd y gallai’r Cynulliad hwyluso’r broses o wella cysylltiadau gyda 
sefydliadau yng Nghymru gyda swyddogion y Cynulliad (pwynt gweithredu).

Eitem 4: Adolygiad Sipsiwn-Deithwyr

4.1 Gwnaeth Rachel Morris o Uned Ymchwil Cyfraith Teithwyr Prifysgol Caerdydd gyflwyniad fel rhan 
o adolygiad Sipsiwn-Deithwyr y pwyllgor. Rhoddwyd enghreifftiau i’r pwyllgor o anwelededd Sipsiwn-
Deithwyr ac i ba raddau y’u derbyniwyd.

●     Roedd Sipsiwn-Deithwyr yn aml yn anweledig ac yn dioddef hiliaeth a rhagfarn gan gymdeithas 
brif ffrwd. Yn aml yr unig bryd y deuai Sipsiwn-Deithwyr yn weledol oedd pan y’u hystyriwyd 
fel problem neu fater gorfodi’r gyfraith. 

●     Roedd gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu amwynderau ar safleoedd Sipsiwn-Deithwyr.
●     Yn gyffredinol, roedd portread negyddol o Sipsiwn-Deithwyr yn y cyfryngau ac roedd yr iaith a’r 

delweddau a oedd yn rhan o adroddiadau gan y cyfryngau yn aml yn sarhaus ac ni fyddai’r fath 
iaith a delweddau yn cael eu defnyddio i ddisgrifio lleiafrifoedd ethnig eraill.

●     Roedd y gymuned barhaol yn aml yn ceisio dylanwadu ar yr heddlu i ddefnyddio eu pwerau 
disgresiwn i symud Sipsiwn-Deithwyr o safleoedd. Roedd costau symud Sipsiwn-Deithwyr o 
amgylch y wlad yn rheolaidd yn sylweddol.

●     Roedd diffyg ystadegau a gwybodaeth yn archwilio materion cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer 
Sipsiwn-Deithwyr. Roedd goblygiadau data anghywir yn y cyfrifiad yn golygu, mewn rhai 
achosion, na ddarparwyd unrhyw wasanaethau ar gyfer Sipsiwn-Deithwyr, a phrin oedd y gwaith 
cynllunio strategol a wnaed i ddiwallu eu hanghenion.

4.2 Gwnaed y pwyntiau canlynol wrth drafod:



●     Byddai’r pwyllgor yn ceisio datblygu nifer o strategaethau ‘manteision cyflym’ fel rhan o 
adolygiad tymor hwy. Roedd awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu llawer o wasanaethau i 
Sipsiwn-Deithwyr ac roedd angen iddynt ddeall eu dyletswyddau.

●     Byddai’r pwyllgor yn gofyn am wybodaeth a chanllawiau gan swyddogion cyswllt Sipsiwn-
Deithwyr awdurdodau lleol yn ystod camau cynnar yr adolygiad.

●     Roedd y pwyllgor am osgoi datblygu polisïau a oedd yn gorfodi Sipsiwn-Deithwyr i gael eu 
cymathu i gymdeithas brif ffrwd ond byddent yn ceisio galluogi unigolion i wneud dewis ar lefel 
eu cyfranogiad. Byddai deall anghenion Sipsiwn-Deithwyr yn hanfodol er mwyn datblygu 
strategaeth ar gyfer darparu gwasanaethau.

●     Gallai’r pwyllgor gomisiynu tystiolaeth gan sefydliadau Sipsiwn-Deithwyr yn y DU ac Iwerddon 
fel rhan o’r adolygiad. Yn hyn o beth, roedd yn bwysig sylweddoli nad grðp homogenaidd oedd 
Sipsiwn-Deithwyr. Byddai Cymdeithas Genedlaethol Merched Sipsiwn yn sefydliad defnyddiol 
i’r pwyllgor gysylltu.

●     Roedd cost darparu llety i Sipsiwn-Deithwyr yn anodd i’w phennu er yr amcangyfrifwyd bod tua 
£18 miliwn yn cael ei wario bob blwyddyn wrth symud pobl o safle i safle. Nid oedd yr 
amcangyfrif hwn yn cynnwys costau plismona.

●     Roedd angen trechu’r honiadau nad yw Sipsiwn-Deithwyr yn talu treth. Roeddent yn talu treth 
gyngor a threth ar werth. Nid oedd yn glir i ba raddau y casglwyd treth incwm.

●     Nid oedd Sipsiwn-Deithwyr yn achosi mwy o broblem o ran troseddau nag unrhyw garfan arall o 
gymdeithas ac, er mwyn newid amgyffrediadau’r cyfryngau, roedd yn bwysig mynd i’r afael â 
theuluoedd gwrth-gymdeithasol.

●     Roedd y Sioe Frenhinol yn enghraifft o’r gymuned barhaol yn rhyng-gysylltu’n gadarnhaol â 
chymunedau o Sipsiwn-Deithwyr.

●     Roedd Sipsiwn-Deithwyr yn wynebu lefelau uwch o fiwrocratiaeth na sawl grðp arall o fewn 
cymdeithas, yn arbennig mewn perthynas â phlismona a materion cynllunio. Yng Nghymru a 
Lloegr, cofnodwyd yn Hansard fod 80% o’r holl geisiadau cynllunio yn llwyddiannus tra bod 
90% o’r holl geisiadau yn ymwneud â safleoedd Sipsiwn-Deithwyr yn aflwyddiannus. 

4.3 Cytunodd y pwyllgor ar y canlynol:

●     Byddai’r Clerc yn cysylltu â Rachel Morris i gasglu’r wybodaeth bresennol am Sipsiwn-
Deithwyr (pwynt gweithredu).

●     Byddai David Melding yn Gadeirydd ar y panel penodi ar gyfer ymgynghorydd arbenigol yr 
adolygiad. Byddai Helen Mary Jones, Lorraine Barrett ac Eleanor Burnham hefyd yn eistedd ar y 
panel.

Eitem 5: Yr Ymgyrch Cyflogau Cyfartal

Papur: EOC 03-02(p3)

5.1 Cyflwynodd David Melding, Cadeirydd y Gweithgor ar Gyflogau Cyfartal, argymhellion y grðp ar 
sut y dylid datblygu’r ymgyrch.



●     Bu achlysur lansio’r ymgyrch ar 7 Mawrth 2002 yn llwyddiant, er y byddai mwy o gyfranogiad 
gan y sector preifat yn hanfodol i sicrhau llwyddiant yr ymgyrch. Argymhellodd y grðp y dylai’r 
ymgyrch ganolbwyntio ar achlysur lansio i’r sector preifat yn ystod Wythnos Busnes Cymru.

●     Roedd y grðp o’r farn y dylai seminarau cyflogau cyfartal fod yn benodol ar gyfer llywodraeth 
leol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), addysg uwch a’r sector preifat. 

●     Argymhellodd y grðp y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at Weinidogion yn amlinellu pwysigrwydd 
codi ymwybyddiaeth ar faterion yn ymwneud â chyflogau cyfartal o fewn y cyrff cyhoeddus a 
gwmpesir gan eu portffolios.

●     Roedd y grðp o’r farn y byddai CD-ROM yn fwy effeithiol a hygyrch i’r sector preifat na fideo. 
Byddai Sarah Dickens a Neil Wooding yn cymryd rhan yn y broses o gynhyrchu’r CD-ROM. 
Argymhellodd y grðp y dylai’r Cynulliad, y Comisiwn Cyfle Cyfartal a TUC Cymru gytuno ar 
gynnwys y CD-ROM.

5.2 Cytunodd y pwyllgor ar yr argymhellion a wnaed gan y Gweithgor ar Gyflogau Cyfartal.

Eitem 6: Cofnodion y cyfarfod blaenorol a phapurau i’w nodi

Papurau: EOC 02-01(min), EOC-03-02(p4), EOC 03-02(p5) ac EOC-03-02(p6)

6.1 Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

6.2 Nododd y pwyllgor y papurau canlynol:

●     Aelodau o fwrdd cyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad sy’n siarad Cymraeg.
●     Cod Ymarfer ar Benodiadau Cyhoeddus - strategaeth hyfforddi’r Cynulliad ar gyfer aseswyr 

annibynnol.
●     Penodiadau Cyhoeddus - trefniadau adborth ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus.

6.3 Gofynnodd y pwyllgor am wybodaeth ychwanegol am nifer Cyfarwyddwyr anweithredol 
Ymddiriedolaethau GIG a oedd yn siarad Cymraeg wedi’i rhannu i ymddiriedolaethau GIG ac 
awdurdodau iechyd unigol lle y bo ar gael (pwynt gweithredu).

6.4 Nododd y pwyllgor lwyddiant cynhadledd Fforwm Lesbiaid, Hoywon a Deurywiaid Cymru y 
penwythnos diwethaf. Cytunodd y Cadeirydd i ystyried gwahodd cynrychiolydd o’r Fforwm hwn i 
eistedd ar y pwyllgor fel gwahoddai sefydlog (pwynt gweithredu).

Daeth y cyfarfod i ben am 12.35pm. 
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